



อภิศักครูสร้างรายได้ จากประติษฐ์ไฟไร้ราคา

ไในช่วงหนาวนี้ มีโอกาสไปสัมผัสความงดงามที่ อ.ภูเรือ จ.เลย ที่มีสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่และดอกไม้เมืองหนาวจะร่วมแรงร่วมใจกัน ออกดอกเบ่งบานโชว์ความสวยสดงดงาม รวมทั้งยังมี "แม่คะนึ่ง" เกาะบนกิ่งไม้ให้ชื่นชม

แะไปชมอุทยานแห่งชาติ "ภูกระดึง" ที่ อ.ภูกระดึง ช่วงระยะเทศกาลท่องเที่ยว เทพหาที่พักผ่อนไม่ค่อยได้ คณะทัวร์จองกันเต็มไปหมด ก่อนขึ้นภู



ภูกระดึงแะไปเยี่ยมชมสหกรณ์ศรีฐาน บ้านศรีฐาน ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง พบกับลุงบุญฤทธิ์ สิงห์สถิตย์วัย 57 ปี ทราบมาว่าได้ออกมาก่อนเกษียณอายุราชการ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จากครูบ้านนอกของโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย "ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร ที่ได้มาจากครู แต่สิ่งหนึ่งคือ ผมสอนหนังสือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนลูกๆเรียนจบกันไปหมดแล้ว ยอมรับว่าเหนื่อย อยากพักผ่อน ประกอบกับช่วงเวลาว่างจากการสอน เคยทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อยู่จึงเข้ากลุ่มสหกรณ์ศรีฐาน จนกลายเป็นนักประดิษฐ์จากไม้ไผ่ในปัจจุบัน"

มาว่ากันถึงขั้นตอนแรกเตรียมไม้ไผ่มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ จะใช้ไฟชนิดไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย, ไฟหอนาม, ไฟรวก, ไฟสูทหรือไฟตงและไฟงหวานก็นำมาทำได้ ยิ่งเป็นไม้ไผ่ที่ออกดอกแล้ว ก่อนตายนำมาใช้ได้ ดีกว่าปล่อยให้ตายลงไปแล้วไร้ประโยชน์!!!

ตัดไม้ไผ่ออก เป็นท่อนขนาดพอใส่ลงไปในหม้อต้มได้เพื่อไม่ให้แตกหัก ก่อนนำมาลงมือแปรรูป ใส่ผ้าแล้วติดไฟต้มไม้ไผ่ในความ

ร้อนประมาณ 180 องศาเซลเซียส พร้อมฉีมนั้นให้ใส่สารกันเชื้อราลงไปด้วยเป็นการป้องกันเชื้อรา ใช้เวลาต้มไม้ไผ่ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไม้ไผ่ที่ต้มสุกแล้วมาสะบัดน้ำออกให้หมด จึงเอาเข้าเตาอบความร้อนอีก

1 ชั่วโมงครึ่งก่อนนำออกวางไว้ในที่ร่ม ห้ามนำไปตากแดดเพราะจะทำให้ไม้ไผ่กรอบแห้งจนกินไปเริ่มนำไม้ไผ่มาตัดขอบให้ได้ขนาดที่ต้องการ

นำไปขัดด้วยเครื่องเจียเพื่อให้ผิวของปล้องไฟกลมโค้งมนตามรูปแบบแก้วไวน์ ขั้นตอนนี้ต้องใช้กระดาษทรายสักเบอร์ 2-3 ขึ้นไป เมื่อขัดได้รูปแบบที่เหมือนแก้วไวน์แล้วก็นำมาลงเครื่องกรึงด้วยเครื่องกลึงให้เข้ามุมให้เรียบร้อย จึงนำมาลงสลักลายด้วยหัวแรงไฟฟ้าแล้วแต่ว่าจะต้องการข้อความใด??? ต่อจากนั้นก็ลงแล็กเกอร์ให้เงางาม สามารถขายได้ในราคาใบละ 25-40 บาทเลยทีเดียว



นอกจากแก้วไวน์ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น แก้วน้ำ กระจุกอมสิน แจกัน ที่วางโทรศัพท์มือถือ และไม้เท้าหลังเวลาเกิดอาการคัน!!!

ทั้งคันข้างนอกและในร่มผ้าใช้ได้จริงๆ

แต่ความยาก-ง่ายในการทำได้นั้นอยู่ที่ความตั้งใจฝึคนบวกลความขยันนั่นเอง

เงินต้นทุนที่ใช้จ่ายลงไปเป็นการสร้างจุด

ราคา 5,000 บาท เครื่องกลึง 3,000 บาท เครื่องเจีย 2,000 บาท และหม้อต้ม, ปากกาหัวแรงไฟฟ้า, กระดาษทราย แล็กเกอร์และสารกันเชื้อราอีกประมาณ 2,000 บาท เท่านี้ก็สามารถนำมาเป็นเครื่องมือใช้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยสหกรณ์ศรีฐานลงทุนให้ก่อนปัจจุบันขายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจนได้ต้นทุนคืนมาแล้ว

ตอนนี้กำลังทำกำไรเข้ากลุ่มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากมีตลาดต่างประเทศเข้ามาสั่งเป็นออเดอร์ส่งออกไปขาย จนผลิตออกไม่ทัน ช่วงนี้กำลังมองหาสมาชิกเข้ามาร่วมช่วยผลิตอยู่ ใครที่สนใจอยากไปชมอยากสัมผัสของจริง ในคาบเวลาของเดือนนี้ ติดต่อไปที่ 0-2940-5425, 0-2940-5426 ในเวลาราชการ แต่ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์.



ผลิตภัณฑ์ แก้วไวน์ แก้วน้ำ กระจุกอมสิน ที่วางโทรศัพท์จากไม้ไผ่

ไชยรัตน์ สังฆน